

## กรรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) (ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online))

โดยการซื้อชื่อแสดงในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้

### หมวดที่ 1 คำจำกัดความ

ถ้อยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรรมธรรม์ประกันภัยจะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมด ไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรรมธรรม์ประกันภัย

กรรมธรรม์ประกันภัย	หมายถึง	ตารางกรรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ข้อกำหนด เอกสารแนบท้าย ใบสลักหลังกรรมธรรม์ประกันภัย และเอกสารสรุปสาระสำคัญ เงื่อนไขทั่วไป ความคุ้มครองและข้อยกเว้นตามกรรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัยเดียวกัน
บริษัท	หมายถึง	บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ผู้เอาประกันภัย	หมายถึง	บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรรมธรรม์ประกันภัยนี้ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามกรรมธรรม์ประกันภัยนี้
อุบัติเหตุ	หมายถึง	เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง
การบาดเจ็บ	หมายถึง	การบาดเจ็บทางร่างกาย อันเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยเอกเทศและโดยอิสระจากเหตุอื่น
การเจ็บป่วย	หมายถึง	อาการ ความผิดปกติ การป่วยไข้หรือการติดโรคที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย
ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ	หมายถึง	การบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัยโดยอุบัติเหตุและทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทูพพลภาพ หรือได้รับบาดเจ็บหรือความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย
ความรับผิดชอบส่วนแรก	หมายถึง	ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเองต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง
แพทย์	หมายถึง	ผู้ที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากแพทยสภา และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมในท้องถิ่นที่ให้บริการทาง การแพทย์ หรือทางด้านสัตยกรรม แต่ไม่รวมถึงแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือคู่สมรสตามกฎหมาย หรือบุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
พยาบาล	หมายถึง	ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลตามกฎหมาย

ผู้ป่วยใน	หมายถึง	ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้นๆ
ผู้ป่วยนอก	หมายถึง	ผู้ที่รับบริการอันเนื่องจากการรักษาพยาบาลในแผนกผู้ป่วยนอกหรือในห้องรักษาฉุกเฉินของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก ซึ่งไม่มีความจำเป็นตามข้อวินิจฉัยและข้อบ่งชี้ที่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ในการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล	หมายถึง	สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและมีองค์ประกอบทางด้านสถานที่ มีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการให้บริการที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีห้องสำหรับการผ่าตัดใหญ่และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำเนินการเป็นโรงพยาบาลตามกฎหมายสถานพยาบาลของอาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลเวชกรรม	หมายถึง	สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนดำเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ
คลินิก	หมายถึง	สถานพยาบาลแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการโดยแพทย์ทำการรักษาพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรค และไม่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้
มาตรฐานทางการแพทย์	หมายถึง	หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ที่เป็นสากลและนำมาซึ่งแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยตามความจำเป็นทางการแพทย์และสอดคล้องกับข้อสรุปจากประวัติการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การตรวจพบผลการชันสูตร หรืออื่นๆ (ถ้ามี)
ความจำเป็นทางการแพทย์	หมายถึง	การบริการทางการแพทย์ต่างๆ ที่มีเงื่อนไข ดังนี้ (1) ต้องสอดคล้องกับการวินิจฉัย และการรักษาตามภาวะการบาดเจ็บของผู้รับบริการ (2) ต้องมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อย่างชัดเจนตามมาตรฐานเวชปฏิบัติปัจจุบัน (3) ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการหรือของครอบครัว ผู้รับบริการ หรือของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลเพียงฝ่ายเดียว และ (4) ต้องเป็นการบริการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม ตามความจำเป็นของภาวะการบาดเจ็บ ของผู้รับบริการนั้นๆ

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร	หมายถึง	ค่ารักษาพยาบาล และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ควรจะเป็นเมื่อเทียบกับการให้บริการที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกเรียกเก็บกับผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกซึ่งผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษา
สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing conditions)	หมายถึง	โรค (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัยภายใน 24 เดือนก่อนวันที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะมีผลบังคับซึ่งมีนัยสำคัญเพียงพอที่ทำให้บุคคลทั่วไปพึงแสวงหาการวินิจฉัยดูแลหรือรักษา หรือทำให้แพทย์พึงให้การวินิจฉัย ดูแล หรือรักษาสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยรายปี หมายความว่าภาวะทางการแพทย์ที่ผู้เอาประกันภัยได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างการเดินทางครั้งก่อน หรือภาวะทางการแพทย์ที่ผู้เอาประกันภัยขอรับการบำบัดรักษา หรือวินิจฉัยโรคภายในระยะเวลา 12 เดือนก่อนการเดินทางของผู้เอาประกันภัย โดยให้ถือว่าภาวะดังกล่าวเป็นสภาพทางการแพทย์ที่เป็นอยู่ก่อนสำหรับการเดินทางครั้งต่อไป
เอดส์ (AIDS)	หมายถึง	ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์และให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาส เนื้องอก ร้ายแรง (Malignant Neoplasm) หรือการติดเชื้อหรือการเจ็บป่วยใดๆ ซึ่งโดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) การติดเชื้อจุลชีพฉวยโอกาสให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เชื้อที่ทำให้เกิดโรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ (Pneumocystis Carinii Pneumonia) เชื้อที่ทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเรื้อรัง (Organism Or Chronic Enteritis) เชื้อไวรัส (Virus) และ/หรือเชื้อราที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป (Disseminated Fungi Infection) เนื้องอกร้ายแรง (Malignant Neoplasm) ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้องอก Kaposi's Sarcoma เนื้องอกเซลล์น้ำเหลืองที่ระบบศูนย์ประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System Lymphoma) และ/หรือโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Acquired Immune Deficiency Syndrome) หรือซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่เป็นเสียชีวิต อย่าง กระทั่งเห็น เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ให้รวมถึงเชื้อไวรัส HIV (Human Immuno Deficiency Virus) โรคที่ทำให้เยื่อสมองเสื่อม (Encephalopathy Dementia) และการระบาดของเชื้อไวรัส
ปีกรมธรรม์ประกันภัย	หมายถึง	ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ หรือนับแต่วัน

		ครบรอบปีกรรมธรรม์ประจำปีต่อไป
การก่อการร้าย	หมายถึง	การกระทำซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรง และ/หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทนหรือที่เกี่ยวข้องกับองค์กรใดหรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ/หรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัว
บริษัทที่ได้รับมอบอำนาจ	หมายถึง	บริษัทหรือนิติบุคคล หรือตัวแทนของบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือใดๆ ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้งขึ้นในเวลาใดๆ เพื่อให้บริการความช่วยเหลือแก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งกำหนดไว้ในข้อตกลงคุ้มครองที่บริษัทออกให้ก่อนการเดินทาง
ยานขนส่งทั่วไป	หมายถึง	1.) เครื่องบิน และ/ หรืออากาศยานที่มีปีกที่ติดตั้งถาวรซึ่งให้บริการและประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการเก็บค่าโดยสารและเดินทางตามตารางเวลา 2.) เฮลิคอปเตอร์ที่ให้บริการและประกอบการโดยสารการบินที่จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงมีการเก็บค่าโดยสารและเดินทางตามตารางเวลาระหว่างท่าอากาศยานพาณิชย์ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป หรือสนามบินพาณิชย์สำหรับเฮลิคอปเตอร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ยานพาหนะสาธารณะ	หมายถึง	รูปแบบการขนส่งที่ให้บริการเป็นประจำตามตารางเวลาและดำเนินการโดยบริษัทขนส่งที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายโดยมุ่งหมายให้สาธารณชนในท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือในการเดินทางที่ประเทศนั้นๆ ยอมรับ เช่น ยานขนส่งทั่วไป รถโดยสารประจำทาง เรือโดยสารประจำทางน้ำ (แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล มหาสมุทร) เรือเฟอร์รี่ เรือข้ามฟาก ยานเหนือน้ำ (hovercraft) เรือไฮโดรฟอยล์ รถไฟ รถราง รถไฟลอยฟ้า และรถไฟฟ้าใต้ดิน ยกเว้นกรณีการใช้ยานพาหนะสาธารณะดังกล่าวเพื่อการบรรทุกผู้โดยสารแบบให้เช่าเหมาลำ (Chartered) หรือจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการทัศนอาจร ถึงแม้ว่าจะเป็นการให้บริการที่จัดขึ้นเป็นประจำตามตารางเวลาก็ตาม
อาคารสาธารณะ	หมายถึง	อาคารของรัฐหรือเอกชน ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้สาธารณชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการตามที่กำหนดเวลาเปิดให้บริการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

สถานที่สาธารณะ	หมายถึง	สถานที่ใดที่สาธารณชนเข้าถึงได้ เช่น (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ท่าอากาศยาน ร้านค้า ร้านอาหาร ห้องโถงของโรงแรม สวนสาธารณะ ชายหาด สนามกอล์ฟสถานที่ฝึกตีกอล์ฟ อาคารสาธารณะ และสถานที่ต่างๆ ที่คล้ายกัน
ภูมิลำเนา	หมายถึง	ประเทศใดที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัททราบว่าผู้เอาประกันภัยมีสัญชาตินั้นๆ

The logo for Tune Protect is centered on the page. It consists of a large, light pink circle. Inside the circle, the word "Tune" is written in a white, cursive script font. Below "Tune", the word "Protect" is written in a white, bold, sans-serif font.

Tune  
Protect



## **หมวดที่ 2 เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด**

### **2.1 สัญญาประกันภัย**

สัญญาประกันภัยนี้เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเชื่อถือข้อแถลงของผู้เอาประกันภัยในใบคำขอเอาประกันภัยและข้อแถลงเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ผู้เอาประกันภัยลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานในการตกลงรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัย บริษัทจึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารสรุปสาระสำคัญ เงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไว้ให้

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว แต่แถลงข้อความอันเป็นเท็จในข้อแถลงตามวรรคหนึ่ง หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ปกปิดข้อความจริงนั้นไว้โดยไม่แจ้งให้บริษัททราบ ซึ่งถ้าบริษัททราบข้อความจริงนั้นๆ อาจจะได้จงใจให้บริษัทเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปิดไม่ยอมทำสัญญาประกันภัย สัญญาประกันภัยนี้จะตกเป็นโมฆียะตามมาตรา 865 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยได้

บริษัทจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอาศัยข้อแถลงนอกเหนือจากที่ผู้เอาประกันภัยได้แถลงไว้ในเอกสารตามวรรคหนึ่ง

### **2.2 ความสมบูรณ์แห่งสัญญาประกันภัยและการเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาประกันภัย**

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ รวมทั้งข้อตกลงคุ้มครองและเอกสารแนบท้าย ประกอบกันเป็นสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้บันทึกไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือในเอกสารแนบท้ายแล้วจึงจะสมบูรณ์

### **2.3 ระยะเวลาเอาประกันภัย**

ระยะเวลาเดินทางแต่ละครั้งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะการเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัยซึ่งระบุไว้ดังต่อไปนี้

#### **2.3.1 ในกรณีที่เป็นการคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip)**

##### **แบบไป-กลับ (Round Trip)**

ระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้เริ่มต้นก่อนผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมงและดำเนินต่อเนื่องกันไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยในประเทศไทย หรือภายใน 2 ชั่วโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทย หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน (เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้) ทั้งนี้ ระยะเวลาเอาประกันภัยแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 180 วัน

#### **2.3.2 ในกรณีที่เป็นการคุ้มครองแบบรายปี (Annual Trip)**

ในกรณีที่การคุ้มครองแบบรายปีเพื่อคุ้มครองการเดินทางหลายครั้ง โดยให้มีระยะเวลาเอาประกันภัยในแต่ละครั้งเช่นเดียวกับข้อ 2.3.1 และระยะเวลาเอาประกันภัยแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 180 วัน

หากผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลในช่วงระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและจำเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ป่วยใน กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายความคุ้มครองไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือผู้เอาประกันภัยมีเหตุจำเป็นต้องขยายความคุ้มครองถึงช่วง

ระยะเวลาเอาประกันภัยในเที่ยวกลับของผู้เอาประกันภัยที่ล่าช้าออกไป เนื่องจากมีเหตุการณ์ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัยที่ได้บังเอิญเกิดขึ้น กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะขยายระยะเวลาการเอาประกันภัยเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมจนกระทั่งการเดินทางในเที่ยวกลับของผู้เอาประกันภัยสิ้นสุดลง

## 2.4 การแจ้งและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณี จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสูญเสียหรือความเสียหายโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีการเสียชีวิตต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว

## 2.5 การเรียกร้องและการส่งหลักฐานความเสียหาย

### 2.5.1 การเรียกร้องผลประโยชน์เนื่องจากการเสียชีวิต

ผู้รับประโยชน์ จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับประโยชน์

- 1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
- 2) ใบมรณบัตร
- 3) สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
- 4) สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ
- 5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
- 6) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
- 7) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์

### 2.5.2 การเรียกร้องผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องมาจากอุบัติเหตุ

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ลงความเห็นว่า สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

- 1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
- 2) ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
- 3) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- 5) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

### 2.5.3 การเรียกร้องผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยขณะอยู่ต่างประเทศ หรือผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย หรือผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

- 1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท

- 2) ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
- 3) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้ากับใบเสร็จรับเงิน
- 4) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
- 5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- 6) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และบริษัทจะคืนต้นฉบับใบเสร็จที่รับรองยอดเงินที่จ่ายไป เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยไปเรียกร้องส่วนที่ขาดจากผู้รับประกันภัยรายอื่น แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้วให้ผู้เอาประกันภัยส่งสำเนาใบเสร็จที่มีการรับรองยอดเงินที่จ่ายจากสวัสดิการของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเรียกร้องส่วนที่ขาดจากบริษัท

#### 2.5.4 การเรียกร้องผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

- 1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
- 2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- 4) ใบรับรองแพทย์ ในกรณีที่ต้องการบอกเลิกการเดินทาง เนื่องจากการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ สมาชิกของครอบครัว
- 5) สำเนาใบมรณบัตร ในกรณีที่ต้องการบอกเลิกการเดินทาง เนื่องจากการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ สมาชิกของครอบครัว
- 6) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

#### 2.5.5 การเรียกร้องผลประโยชน์การลดจำนวนวันเดินทาง

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

- 1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
- 2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- 4) ใบรับรองแพทย์ ในกรณีที่ต้องลดจำนวนวันเดินทางเนื่องจากการบาดเจ็บสาหัสหรือ การเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ สมาชิกของครอบครัว
- 5) สำเนาใบมรณบัตร ในกรณีที่ต้องลดจำนวนวันเดินทางเนื่องจากการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ สมาชิกของครอบครัว
- 6) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น



## 2.5.6 การเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัวและผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

- 1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
- 2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- 4) สำเนาใบบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
- 5) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

## 2.5.7 การเรียกร้องผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวและผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

- 1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
- 2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- 4) จดหมายรับรองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากฝ่ายบริหาร โรงแรมหรือฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ขนส่ง กรณีความสูญเสียหรือความเสียหายนั้นอยู่ในความควบคุมของพนักงาน โรงแรมหรือบริษัทผู้ขนส่ง
- 5) รายการและราคาของที่สูญเสียหรือเสียหาย
- 6) สำเนาใบบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
- 7) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

## 2.5.8 การเรียกร้องผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางและผลประโยชน์การล่าช้าในการเดินทาง

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

- 1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
- 2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- 4) จดหมายแจ้งจากผู้ที่มิอำนาจรับผิดชอบต่อการเดินทางที่เกี่ยวเนื่อง
- 5) หลักฐานที่ระบุระยะเวลา และสาเหตุการเดินทางล่าช้า ที่ออกโดยสายการบินพาณิชย์หรือผู้ขนส่ง
- 6) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

## 2.5.9 การเรียกร้องผลประโยชน์การพลาดการต่อการเดินทาง

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

- 1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
- 2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- 4) หลักฐานแสดงการพลาดการต่อการเดินทาง ที่ออกโดยสายการบินพาณิชย์หรือผู้ขนส่ง
- 5) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

#### 2.5.10 การเรียกร้องผลประโยชน์ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

- 1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
- 2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- 4) สำเนาใบบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
- 5) ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
- 6) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

#### 2.5.11 การเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

- 1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
- 2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- 4) สำเนาใบบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
- 5) ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
- 6) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

#### 2.5.12 การเรียกร้องผลประโยชน์ความรับผิดชอบส่วนแรกสำหรับรถเช่า

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

- 1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
- 2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- 4) สำเนาใบบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ

5) ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

6) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

#### 2.5.13 การเรียกร้องผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟ

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

- 1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
- 2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- 4) สำเนาใบบันทึกประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
- 5) ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
- 6) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

#### 2.5.14 การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

- 1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
- 2) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย หรือหลักฐานการเดินทาง
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
- 4) ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
- 5) หลักฐานอื่นๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น

#### 2.5.15 การเรียกร้องผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อรับการรักษายาบาลูกเงินหรือการเคลื่อนย้ายกลับ

ภูมิลำเนา

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

- 1) ติดต่อและรีบแจ้งบริษัทหรือ บริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินให้ทราบโดยไม่ชักช้า
- 2) ในกรณีผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บในถิ่นทุรกันดาร ผู้เอาประกันภัยควรติดต่อแพทย์ท้องถิ่นเพื่อทำการรักษายาบาลเบื้องต้น (First Aid) หลังจากนั้นทาง บริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินจะเป็นผู้พิจารณาวิธีในการเคลื่อนย้ายและประสานงานกับแพทย์สำหรับการรักษาในขั้นต่อไป

#### 2.5.16 การเรียกร้องผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับภูมิลำเนา

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

- 1) ติดต่อและรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ บริษัทช่วยเหลือฉุกเฉิน ทราบโดยไม่ชักช้า หลังจากนั้นทาง บริษัทช่วยเหลือฉุกเฉิน จะเป็นผู้พิจารณาวิธีที่ดีที่สุดในการส่งศพกลับภูมิลำเนา

2) ให้ผู้รับประกันภัยหรือญาติหรือผู้เกี่ยวข้องรวบรวมเอกสารที่จำเป็นในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตให้ครบถ้วนส่งบริษัทภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต

การไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าวไม่ทำให้สิทธิการเรียกร้องเสียไปหากแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งเอกสารหรือหลักฐานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ได้ส่งโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้ว

## 2.6 การคำนวณเบี้ยประกันภัยและการปรับปรุงเบี้ยประกันภัย

ในกรณีที่มีการทำประกันภัยเป็นรายปี บริษัทจะคำนวณเบี้ยประกันภัยเบื้องต้น โดยประมาณจากจำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนผู้เอาประกันภัย และระยะเวลาเอาประกันภัย และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัยบริษัทจะทำการปรับปรุงเบี้ยประกันภัยโดยคำนวณจากจำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวนผู้เอาประกันภัย และระยะเวลาเอาประกันภัยที่แท้จริง

## 2.7 การตรวจทางการแพทย์

บริษัทมีสิทธิตรวจสอบประวัติการรักษาพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยของผู้เอาประกันภัยเท่าที่จำเป็นกับการประกันภัยนี้ และมีสิทธิทำการชันสูตรพลิกศพในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท

## 2.8 การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหลักฐานแสดงความสูญเสียหรือเสียหายที่ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว โดยค่าทดแทนสำหรับการเสียชีวิตบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัย ส่วนค่าสินไหมทดแทนอย่างอื่นจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กำหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจำเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

หากบริษัทไม่อาจจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยให้อีกในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ นับแต่วันที่ครบกำหนดชำระ

หากการรักษาพยาบาลได้เกิดขึ้นในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิกนอกประเทศไทย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

## 2.9 การชำระเบี้ยประกันภัยและการคืนเบี้ยประกันภัย

2.9.1 เบี้ยประกันภัยจะถึงกำหนดชำระทันทีโดยผู้เอาประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยจะเริ่มมีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

2.9.2 ในกรณีที่เป็นการคุ้มครองแบบรายเที่ยว (Single Trip) การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยหลังจากบริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยแล้วจะไม่มี การคืนเบี้ยประกันภัย เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มคุ้มครอง



2.9.3 ในกรณีที่เป็นการควบคุมแบบรายปี (Annual Trip) ผู้เอาประกันภัย หรือบริษัทต่างสามารถใช้สิทธิในการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ดังนี้

1) บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทางไปรษณีย์ถึงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับแล้วออกตามส่วน

2) ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยการแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือ และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นตามตารางที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

ระยะเวลาประกันภัย (ไม่เกิน/เดือน)	ร้อยละของ เบี้ยประกันภัยเต็มปี
1	15
2	25
3	35
4	45
5	55
6	65
7	75
8	80
9	85
10	90
11	95
12	100

การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยตามเงื่อนไขในข้อนี้ ไม่ว่าจะกระทำโดยฝ่ายใดก็ตาม ต้องเป็นการบอกเลิกทั้งฉบับเท่านั้น ไม่สามารถเลือกยกเลิกความคุ้มครองเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดระหว่างปีกรมธรรม์ประกันภัยได้

## 2.10 การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่มิข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

## 2.11 เงื่อนไขบังคับก่อน

บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสินค้าใหม่ทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดครบถ้วนตามสัญญาประกันภัยและ เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

The logo for Tune Protect is centered on the page. It consists of a large, light pink circular background. Inside the circle, the word "Tune" is written in a white, cursive script font. Below "Tune", the word "Protect" is written in a white, bold, sans-serif font.

### หมวดที่ 3 ข้อยกเว้นทั่วไป

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่อง จากสาเหตุหรือที่เกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้

3.1 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

3.2 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อ ความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศ หรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก

3.3 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือ ปรายปราม

3.4 การก่อการร้าย

3.5 การกระทำโดยเจตนาที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรือการยึดทรัพย์ การยึดหน่วง การทำลายโดย สุลกากร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นๆ การฝ่าฝืนกฎข้อบังคับของรัฐบาล หรือการละเลยของผู้เอาประกันภัยที่จะ ดำเนินการป้องกันตามสมควรเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย หลังจากได้รับการ เตือนหรือแจ้งโดยสื่อมวลชนทั่วไปเกี่ยวกับเจตนาการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสงครามกลางเมือง

3.6 การแพร่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกานิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจาก การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วย ตัวเอง

3.7 การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการ ระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

3.8 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปยัง หรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทางภายในประเทศ สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยคองโก, อิหร่าน, อิรัก, อัฟกานิสถาน, ไลบีเรีย, ซีเรีย, ซูดาน และคิวบา

3.9 ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมัน อุโมงค์หรือเหมืองใต้ดิน

3.10 เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมแก่การเดินทาง หรือเดินทางโดยขัดต่อคำแนะนำของแพทย์ ผู้ ได้รับอนุญาตให้รักษาโรค

3.11 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยมีสภาพผิดปกติทางจิตใจ วิกลจริต และโรคในระบบเส้นประสาท

3.12 ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยมีจุดประสงค์เพื่อเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ทุกชนิด

#### หมวดที่ 4 ข้อตกลงคุ้มครอง

ภายใต้ข้อบังคับ เงื่อนไขทั่วไปและข้อกำหนด ข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น และเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ ประกันภัย และเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครอง เฉพาะ ข้อตกลงคุ้มครองที่แนบติดกับกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และมีจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ ประกันภัยเท่านั้น

The logo for Tune Protect is centered on the page. It consists of a large, light pink circular background. Inside the circle, the word "Tune" is written in a white, cursive script font, and the word "Protect" is written below it in a white, bold, sans-serif font.

Tune  
Protect



## ข้อตกลงคุ้มครอง

ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สหายหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

### คำจำกัดความเพิ่มเติม

การสูญเสียอวัยวะ	หมายถึง	การถูกตัดออกจากร่างกายตั้งแต่ข้อมือ หรือข้อเท้า และให้หมายรวมถึงการสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะดังกล่าวข้างต้นโดยสิ้นเชิง และมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อีกตลอดไป
การสูญเสียสหาย	หมายถึง	ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาให้หายได้ตลอดไป
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	หมายถึง	ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

### ความคุ้มครอง

ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย การประกันภัยนี้คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย โดยอุบัติเหตุและทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สหาย หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาล และเสียชีวิตเพราะการบาดเจ็บนั้นเมื่อใดก็ดี บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนให้ดังนี้

- 1 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการเสียชีวิต
- 2 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้น ได้เป็นไปติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
- 3 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือสองข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือสหายสองข้าง
- 4 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
- 5 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ และสหายหนึ่งข้าง
- 6 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า และสหายหนึ่งข้าง
- 7 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ
- 8 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า
- 9 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับสหายหนึ่งข้าง

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อนี้เพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น

ตลอดระยะเวลาประกันภัย บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับผลที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ร่วมกันไม่เกินจำนวนเงินดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หากบริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ยัง

ไม่เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะยังคงให้ความคุ้มครองจนถึงสุดระยะเวลาเอาประกันภัยเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เหลืออยู่เท่านั้น

**ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุเท่านั้น)**

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สยตนาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. การกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
3. การแท้งบุตร
4. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โครว์ม (เว้นแต่การโครว์มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลูน หรือเครื่องร่อน
5. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มีได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมีได้เป็นสายการบินพาณิชย์
6. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
7. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนช่วยทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท
8. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

## ข้อตกลงคุ้มครอง

### ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยขณะอยู่ต่างประเทศ

#### คำจำกัดความเพิ่มเติม

**แพทย์แผนไทยโบราณ** หมายถึง แพทย์ไทยแผนโบราณที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในการรักษาโรคโดยสมุนไพรไทย ซึ่งแพทย์ไทยแผนโบราณดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้เอาประกันภัย หุ่นส่วนธุรกิจ นายจ้าง ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในทางใดกับผู้เอาประกันภัย

**แพทย์แผนจีนโบราณ** หมายถึง แพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายในการรักษาโรคโดยสมุนไพร โดยการฝังเข็ม และการจัดกระดูก แพทย์จีนแผนโบราณดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้เอาประกันภัย หุ่นส่วนธุรกิจ นายจ้าง ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัย หรือเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในทางใดกับผู้เอาประกันภัย

#### ความคุ้มครอง

ขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ ภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขผลประโยชน์ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยและขณะเดินทางอยู่ต่างประเทศ จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหักด้วยความรับผิดชอบส่วนแรก (ถ้ามี)

ในกรณีการบาดเจ็บเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในต่างประเทศ และจำเป็นต้องรักษาโดยแพทย์แผนไทยโบราณหรือแพทย์แผนจีนโบราณ ยกเว้นการแตกหรือหักของกระดูก บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้จ่ายไปจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท ต่อคนต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ค่าใช้จ่ายที่คุ้มครอง มีดังต่อไปนี้

1. ค่าแพทย์ตรวจรักษา

2. ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยกจัดเตรียม และวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือให้บริการอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์นอกห้องผ่าตัด วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์ 1) ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ไม่รวมถึงการจ้างพยาบาลพิเศษระหว่างที่พักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน

3. ค่าบริการรถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยไปหรือมาจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ตามความจำเป็นทางการแพทย์

4. ค่ายกกลับบ้าน ตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 14 วัน

5. ค่าห้องพักผู้ป่วยหนัก หรือห้องผู้ป่วยเดี่ยวมาตรฐาน รวมถึงค่าอาหารที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมจัดให้สำหรับผู้ป่วยและค่าการพยาบาลประจำวัน

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากบุคคลใด หรือแหล่งอื่นใด บริษัทจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะจำนวนที่เกินกว่าจำนวนที่เบิกคืนได้

### การรักษานอกประเทศไทย

การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บตามความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล

#### ข้อจำกัด

1. ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยใน จำกัด ไม่เกิน วันละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ข้อจำกัดนี้ไม่ใช่บังคับกรณีเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย์

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยขณะอยู่ต่างประเทศเท่านั้น)

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยขณะอยู่ต่างประเทศ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
3. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด
4. การรักษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การนวดเพื่อสุขภาพหรือผ่อนคลาย การพักผ่อน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดที่มีได้เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
5. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
6. การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดเจ็บหัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
7. การรักษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด หรือโรคทางพันธุกรรม
8. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
9. การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร



10. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุดและการจัดกระดูก (Chiropractic)
11. อุปกรณ์ค้ำยัน กาย-อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แวนตา เครื่องช่วยฟัง (Hearing Aid) เครื่องช่วยการพูด (Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด
12. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การอุดฟัน การอุดฟัน การใส่ฟันปลอม หรือค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาอันจำเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอันเนื่องมาจากการรักษาฟันจากอุบัติเหตุ
13. การบริการหรือการผ่าตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอันเกิดขึ้นเพื่อหวังผลกำไรจากกรมธรรม์ประกันภัย
14. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาลิว ผ่า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ การรักษาเพื่อแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่จำเป็นต้องกระทำอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้ป่วยดังกล่าวสามารถกลับมาทำงานได้อย่างเดิม
15. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเองหรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
16. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลัง การถูกสัตว์ทำร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับบาดเจ็บ
17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดคร่อม (เว้นแต่การโดคร่อมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลูนหรือเครื่องร่อน
19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดการทะเลาะวิวาท
20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่ไม่ได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมีได้เป็นสายการบินพาณิชย์
23. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ

24. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

A large, light pink circular graphic containing the text 'Tune Protect' in white. 'Tune' is written in a large, white, cursive font, and 'Protect' is written below it in a smaller, white, sans-serif font.

Tune  
Protect

## ข้อตกลงคุ้มครอง

### ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยขณะอยู่ในประเทศไทย

#### ความคุ้มครอง

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อเป็นค่าบำบัดรักษาหรือการติดตามอาการในประเทศไทย สำหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ผู้เอาประกันภัยได้รับขณะที่อยู่ในต่างประเทศหรือเกิดเหตุขณะที่กำลังเดินทางกลับมาประเทศไทยและยังอยู่ภายในระยะเวลาเอาประกันภัย โดยจำกัดระยะเวลาขอรับการรักษาพยาบาลดังนี้

1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เคยเข้ารับการรักษาพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยดังกล่าวในต่างประเทศมาก่อน ผู้เอาประกันภัยต้องขอรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากระยะเวลาเอาประกันภัยสิ้นสุด

2. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาพยาบาลตั้งแต่อยู่ในต่างประเทศ ผู้เอาประกันภัยมีกำหนดเวลาต้องขอรับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยไม่เกิน 48 ชั่วโมง หลังจากระยะเวลาเอาประกันภัยสิ้นสุดในการที่จะรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย

ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควรซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หักด้วยความรับผิดชอบส่วนแรก(ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิขอเบิกคืนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดจากบุคคลใดหรือแหล่งอื่นใด บริษัทจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะจำนวนที่เกินกว่าจำนวนที่เบิกคืนได้ แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หักด้วยความรับผิดชอบส่วนแรก(ถ้ามี) โดยบริษัทจะชดใช้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย (ถ้ามี)

#### ข้อจำกัด

1. ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยใน จำกัดไม่เกิน วันละ 10,000 บาท ทั้งนี้ ข้อจำกัดนี้ไม่ใช้บังคับกรณีเข้ารับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานทางการแพทย์

**ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยขณะอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น)**

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยขณะอยู่ในประเทศไทยอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
3. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด

4. การรักษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การนอนเพื่อสุขภาพหรือผ่อนคลาย การพักผ่อนการตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดที่มีได้เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
5. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
6. การได้รับเชื้อโรค ปรสิต เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดเจ็บหัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ
7. การรักษาโรคหรือภาวะที่เกี่ยวกับจิต ประสาท ภาวะเครียด วิกลจริต รวมถึงการติดสารเสพติด หรือโรคทางพันธุกรรม
8. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
9. การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
10. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึงการรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุดและการจัดกระดูก (Chiropractic)
11. อุปกรณ์ค้ำยัน กาย-อุปกรณ์เทียมทุกชนิด ได้แก่ ไม้เท้า แว่นตา เครื่องช่วยฟังให้ได้ยิน (Hearing Aid) เครื่องช่วยการพูด (Speech Device) เครื่องกระตุ้นหัวใจทุกชนิด
12. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการทางทันตกรรม ยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ แต่ไม่รวมถึงการบูรณะฟัน การจัดฟัน การครอบฟัน การขูดหินปูน การอุดฟัน หรือการใส่ฟันปลอม หรือค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาอันจำเป็นต่อการออกเสียงตามธรรมชาติอันเนื่องมาจากการรักษาฟันจากอุบัติเหตุ
13. การบริการหรือการผ่าตัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยอันเกิดขึ้นเพื่อหวังผลกำไรจากกรมธรรม์ประกันภัย
14. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ การรักษาผิว ฝ้า กระ รังแค ลดความอ้วน ปลูกผม หรือ การรักษาเพื่อแก้ไขความบกพร่องของร่างกาย ศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่จำเป็นต้องกระทำอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้อวัยวะดังกล่าวสามารถกลับมาทำงานได้อย่างเดิม
15. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดจากแพทย์ที่เป็นผู้เอาประกันภัยเอง หรือเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
16. การปลูกฝี หรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทำร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับบาดเจ็บ
17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ขกมวย โดครัม (เว้นแต่การโดครัมเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเครื่องร่อน
19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนช่วยทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท
20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม



21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มีได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมีได้เป็นสายการบินพาณิชย์
23. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกำลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
24. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

A large, light pink circular graphic containing the text 'Tune Protect' in white. 'Tune' is written in a large, white, cursive font, and 'Protect' is written below it in a smaller, white, sans-serif font.

Tune  
Protect

## ข้อตกลงคุ้มครอง

### ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา

#### ความคุ้มครอง

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางและจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัยด้วยวิธีที่เหมาะสมกับความจำเป็นตามความเห็นหรือคำแนะนำของบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจหรือผู้แทนผู้มีอำนาจของบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจเพื่อให้การรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสมหรือเพื่อนำผู้เอาประกันภัยกลับสู่ประเทศภูมิลำเนา บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายดังกล่าวโดยตรงให้แก่บริษัทที่ได้รับมอบอำนาจ

วิธีการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินนี้ บริษัทที่ได้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนผู้มีอำนาจของบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจจะตัดสินใจและกำหนดเกี่ยวกับวิธีการรูปแบบของการเคลื่อนย้ายและจุดหมายปลายทางซึ่งอาจรวมถึงค่าขนพาหนะขนส่งคนเจ็บทางอากาศ ทางเรือ ทางบก ทางรถไฟ หรือวิธีการขนส่งอย่างอื่นที่เหมาะสมและอยู่บนพื้นฐานของการรักษาพยาบาลที่จำเป็น

ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่กำหนดนี้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการซึ่งกำหนด และ/หรือจัดเตรียมการ โดยบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจสำหรับการขนส่งหรือการบริการรักษาพยาบาล ค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นซึ่งเป็นผลจากการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนาของผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

#### เงื่อนไขเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนาเท่านั้น)

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการใดๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติและจัดการ โดยบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจหรือผู้แทนผู้มีอำนาจของบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองนี้ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ร่วมเดินทางของผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งต่อบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจและมีเหตุผลอันสมควร สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและไม่สามารถควบคุมได้ในระหว่างการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา ในกรณีนี้บริษัทสงวนสิทธิการชดใช้เงินที่ผู้เอาประกันภัยได้สำรองจ่ายไปก่อนเฉพาะในส่วน of ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการบริการทั้งหลายเหล่านั้น เป็นไปตามค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันในสภาวะการณ์เช่นนั้นที่บริษัทที่ได้รับมอบอำนาจกำหนด และมีจำนวนเงินสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

#### ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนาเท่านั้น)

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบที่จะจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในตารางการเดินทางอยู่แล้ว
2. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

The logo for Tune Protect is centered on the page. It consists of a large, light pink circle. Inside the circle, the word "Tune" is written in a white, cursive script font. Below "Tune", the word "Protect" is written in a white, bold, sans-serif font.

Tune  
Protect

## ข้อตกลงคุ้มครอง

### ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา

#### ความคุ้มครอง

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นในระยะเวลาการเดินทาง และทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยนั้น บริษัทที่ได้รับมอบอำนาจหรือผู้แทนผู้มีอำนาจของ บริษัทที่ได้รับมอบอำนาจจะดำเนินการจัดเตรียมการนำศพหรืออัฐิของผู้เอาประกันภัยกลับสู่ประเทศภูมิลำเนา โดยบริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนาโดยตรง ให้แก่ บริษัทที่ได้รับมอบอำนาจตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งศพผู้เอาประกันภัยที่ได้มีการสำรองจ่ายไปก่อน บริษัทจะชดใช้คืนให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย ตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการบริการต่างๆ และการเตรียมการของผู้จัดการศพ (สัปเหร่อ) รวมถึงค่าหีบศพ การดองศพ การฃาปนกิจศพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนาเท่านั้น)

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการทั้งปวงที่บุคคลอื่นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้เอาประกันภัย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ซึ่งบุคคลผู้จัดการเดินทาง หรือบริษัทผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบ
2. ค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อการขนส่งศพของผู้เอาประกันภัยซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ และจัดเตรียมการโดยบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจ
3. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

**ข้อตกลงคุ้มครอง**  
**ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล**

**คำจำกัดความเพิ่มเติม**

สมาชิกของครอบครัว	หมายถึง	บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตร ธิดา คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย และบิดา มารดา ของคู่สมรส
บรรลุนิติภาวะ	หมายถึง	การมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

**ความคุ้มครอง**

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยติดต่อกันนานเกิน 5 วัน และอาการของผู้เอาประกันภัยทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายกลับได้ และไม่มีสมาชิกของครอบครัวที่บรรลุนิติภาวะอยู่กับผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ

บริษัทจะจ่ายค่าเดินทาง เฉพาะค่าเดินทางโดยเครื่องบินชั้นประหยัด ค่าเดินทางโดยรถไฟชั้นหนึ่งหรือค่าเดินทางทางเรือ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งจ่ายค่าที่พักและค่าอาหารสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่สมาชิกของครอบครัวของผู้เอาประกันภัยสูงสุด 2 คน ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อให้สมาชิกของครอบครัวของผู้เอาประกันภัยไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ

บริษัทที่ได้รับมอบอำนาจจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาตัวเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ตัวรถไฟชั้นหนึ่ง หรือตัวเรือโดยสารรวมทั้งจ่ายค่าที่พักและค่าอาหารสำหรับสมาชิกของครอบครัวของผู้เอาประกันภัยจำนวนสูงสุดไม่เกิน 2 คน ในการเดินทางไปเยี่ยมไข้และบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจจะชดเชยค่าใช้จ่ายสำหรับการต้องอยู่เพื่อการเยี่ยมไข้นี้จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะได้รับการรับรองโดยแพทย์ว่าสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

**เงื่อนไขเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเท่านั้น)**

1. สภาพทางการแพทย์ของผู้เอาประกันภัยทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ตามคำสั่งจากแพทย์ผู้ให้การรักษาระบุห้ามเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันภัย
2. ผู้เอาประกันภัยไม่มีสมาชิกของครอบครัว ที่บรรลุนิติภาวะแล้วอยู่กับผู้เอาประกันภัย ณ ขณะต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม



## ข้อตกลงคุ้มครอง

### ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

#### ความคุ้มครอง

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีดังต่อไปนี้

1. ในกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในต่างประเทศ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน

2. ในกรณีผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาต่อในประเทศไทย ผู้เอาประกันภัยจะต้องเข้าพักรักษาตัวต่อในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยจะจ่ายเงินชดเชยให้ภายหลังระยะเวลาที่เข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเท่านั้น)

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Conditions)
2. การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิด
3. การรักษาตัวเพื่อพักผ่อนหรือเพื่ออนามัย การพักผ่อน การตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาใดที่มีได้เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
4. การรักษาโรคทางพันธุกรรมทุกชนิด
5. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
6. การรักษาใดๆ ที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ รวมถึงการคลอดบุตร การแท้งบุตร
7. การรักษาพยาบาลในประเทศไทยที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด การรักษาโดยการนวด การกดจุดและการจัดกระดูก (Chiropractic)
8. การบริการหรือการผ่าตัดที่ไม่จำเป็น

9. การรักษาเพื่อความสวยงาม ได้แก่ ลดความอ้วน หรือการรักษาเพื่อแก้ไขความบกพร่องของร่างกายการศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic Surgery) เว้นแต่เป็นการผ่าตัดตกแต่งที่จำเป็นต้องกระทำอันเป็นผลจากการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้ป่วยดังกล่าวสามารถกลับมาทำงานได้อย่างเดิม
10. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โครว์ม (เว้นแต่การโครว์มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือเครื่องร่อน
11. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถทรงสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
12. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่ไม่มีได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมีได้เป็นสายการบินพาณิชย์
13. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยกำลังขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ

*Time*  
Protect

**ข้อตกลงคุ้มครอง**  
**ผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง**

**คำจำกัดความเพิ่มเติม**

<b>การบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรง</b>	หมายถึง	ผู้เอาประกันภัย และ/หรือสมาชิกของครอบครัว ต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมาย และการบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงนั้น เป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยและ/หรือสมาชิกของครอบครัว ได้รับการรับรองโดยแพทย์ว่าเป็นอันตรายต่อชีวิต และไม่สมควรที่จะเดินทางหรือเดินทางต่อไปสำหรับการเดินทางนั้น
<b>สมาชิกของครอบครัว</b>	หมายถึง	บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตร ธิดา คู่สมรสของผู้เอาประกันภัยและบิดา มารดา ของคู่สมรส

**ความคุ้มครอง**

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางของผู้เอาประกันภัยซึ่งเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นสาเหตุตามข้อ 3) อันมีสาเหตุมาจาก

1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัส หรือการเจ็บป่วยรุนแรงของผู้เอาประกันภัย และ/หรือสมาชิกของครอบครัว ซึ่งเป็นเหตุทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการได้
2. การเกิดการนัดหยุดงานขึ้นโดยไม่คาดคิด การจลาจล สงครามกลางเมือง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย ทำให้ไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการได้
3. เมื่อที่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยถาวรได้รับความเสียหายร้ายแรงจากเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติคล้ายกัน ได้แก่ พายุไต้ฝุ่น สึนามิ แผ่นดินไหว ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนวันออกเดินทางทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามกำหนดเวลาได้
4. ได้รับหมายเรียกให้เป็นพยานที่ศาล หรือได้รับหมายบังคับจากศาล

บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายแก่ผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางที่เกิดขึ้น ได้แก่ เงินมัดจำค่าเดินทาง ค่าซื้อตั๋วล่วงหน้า และ/หรือค่าที่พัก ค่าอาหารที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้า เฉพาะการสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งไม่ได้รับการชดใช้จากแหล่งอื่น และเป็นผลต่อเนื่องจากการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางก่อนวันเริ่มต้นการเดินทางและ/หรือค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมายความคุ้มครองนี้จะมีผลบังคับเฉพาะเมื่อผู้เอาประกันภัยได้เอาประกันภัยก่อนได้ทราบเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางนั้น

สำหรับข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง ความคุ้มครองให้เริ่มต้น ณ วันที่ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามข้อตกลงคุ้มครองนี้แล้ว กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ถือเป็นอันสิ้นสุดความคุ้มครอง

**ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การเดินทางหรือการบอกเลิกการเดินทางเท่านั้น)**

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การเดินทางหรือการบอกเลิกการเดินทาง อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการควบคุม หรือกฎข้อบังคับของรัฐบาล
2. การล้มละลาย การขาดสภาพคล่องในการชำระหนี้สิน หรือการขาดการชำระหนี้ของบริษัทจัดการท่องเที่ยวหรือผู้ทำการขนส่งอันเป็นสาเหตุให้มีการเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง
3. การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอื่นที่ยังมีผลบังคับ หรือโครงการของรัฐบาล หรือการที่จะได้รับการชดเชยจากแหล่งอื่น ได้แก่ โรงแรม สายการบิน บริษัทจัดการท่องเที่ยว หรือผู้ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเดินทาง อาหาร และที่พัก
4. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5. การทำประกันภัยนี้ภายในเวลาต่ำกว่า 7 วัน ก่อนวันออกเดินทาง (ยกเว้นกรณีการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว)
6. การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางที่เกิดจากสถานะทางการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงการเดินทางของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกของครอบครัว
7. การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางเนื่องจากโรคทางจิต หรืออาการทางจิตทุกชนิด
8. การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางที่ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าก่อนขอเอาประกันภัยนี้
9. การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางเนื่องจากสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย(Pre-existing Conditions)
10. ความสูญเสียหรือความเสียหายทางธุรกิจ ภาระผูกพันทางธุรกิจ หรือหน้าที่ความผูกพันของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัวของผู้เอาประกันภัย
11. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษในการเดินทางของผู้เอาประกันภัย
12. การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางเนื่องจากการกระทำที่ผิดกฎหมายของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยถูกดำเนินคดีอาญา
13. การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทางที่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว หรือผู้จัดการทัวร์ หรือผู้ให้บริการขนส่งหรือที่พักในทันทีที่ทราบว่าจะต้องเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทางที่จัดเตรียมไว้แล้วในวันแต่พิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควรจึงไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่กระทำได้แล้ว



**ข้อตกลงคุ้มครอง**  
**ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง**

**คำจำกัดความเพิ่มเติม**

<b>การบาดเจ็บสาหัส หรือ การเจ็บป่วยรุนแรง</b>	หมายถึง	ผู้เอาประกันภัย และ/หรือสมาชิกของครอบครัว ต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ ที่มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพตามกฎหมาย และการบาดเจ็บสาหัส หรือ เจ็บป่วยรุนแรงนั้นเป็นผลให้ผู้เอาประกันภัยและ/หรือสมาชิกของครอบครัว ได้รับการรับรอง โดยแพทย์ว่าเป็นอันตรายต่อชีวิต และไม่สมควรที่จะเดินทาง หรือเดินทางต่อไปสำหรับการเดินทางนั้น
<b>สมาชิกของครอบครัว</b>	หมายถึง	บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย บุตร ธิดา คู่สมรสของผู้เอาประกันภัย และบิดา มารดา ของคู่สมรส

**ความคุ้มครอง**

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันภัยที่ได้ชำระไปสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหารในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย และ/หรือค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามมาจากการที่ผู้เอาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนดเนื่องจาก

1. ผู้เอาประกันภัยได้รับการบาดเจ็บสาหัส หรือการป่วยหนัก และแพทย์แนะนำให้เดินทางกลับ
2. สมาชิกของครอบครัวของผู้เอาประกันภัย เสียชีวิต หรือได้รับการบาดเจ็บสาหัสหรือการเจ็บป่วยรุนแรง โดยไม่คาดหมาย
3. ภัยธรรมชาติ ได้แก่ พายุไต้ฝุ่น สึนามิ หรือแผ่นดินไหว ทำให้ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตาม กำหนดการต่อไปได้
4. การนัดหยุดงาน การจลาจล การก่อความวุ่นวายทางการเมืองที่ไม่คาดหมายและอยู่นอกเหนือการควบคุม ของผู้เอาประกันภัย หรือ
5. การถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามคำแนะนำของแพทย์

บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดตามที่ระบุไว้ในตาราง กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น โดยทางเครื่องบิน ทางบก หรือทางเรือ (ค่าโดยสารชั้น ประหยัด ในกรณีที่เป็นไปได้) หรือค่าที่พักที่เกิดขึ้น และการสูญเสียค่าเดินทาง และ/หรือค่าที่พักที่ได้จ่ายไปล่วงหน้า หรือที่ผู้เอาประกันภัยต้องถูกริบมัดจำ หลังจากเริ่มต้นการเดินทาง อันเป็นผลมาจากสาเหตุข้างต้น ทั้งนี้ ให้รวมถึง ค่าใช้จ่ายใดที่เกิดขึ้นจากการขยายเวลาการเดินทางเนื่องจากถูกกักด่านกักกันเชื้อโรคตามคำแนะนำของแพทย์



ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การลดจำนวนวันเดินทางเท่านั้น)

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การลดจำนวนวันเดินทาง อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. โรคเอดส์ กามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2. การลดจำนวนวันเดินทางเนื่องจากเหตุใดๆ ที่ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าก่อนขอเอาประกันภัยนี้

The logo for Tune Protect is centered on the page. It consists of a large, light pink circle. Inside the circle, the word "Tune" is written in a white, cursive script font, and the word "Protect" is written below it in a white, bold, sans-serif font.

Tune  
Protect

## ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ความล่าช้าในการเดินทาง

### ความคุ้มครอง

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครอง หากกำหนดการเดินทางโดยเครื่องบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟของผู้เอาประกันภัยต้องล่าช้าออกไปจากกำหนดการเดินทางตามปกติที่ระบุไว้ในตารางการเดินทางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยอันเนื่องมาจาก

1. สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางจนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือเรือเดินสมุทร หรือรถไฟเลื่อนการเดินทางออกไปเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
2. การบกพร่อง หรือการทำงานผิดพลาด การชำรุดเสียหาย การขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรของอุปกรณ์การบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ
3. การประท้วง หรือการนัดหยุดงาน ของลูกจ้างผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือของท่าอากาศยาน หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานที่ระบุระยะเวลา และสาเหตุการเดินทางล่าช้า ที่ออกโดยผู้ขนส่งโดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับการเดินทางล่าช้าตามจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการเดินทางล่าช้าทุกๆ 6 ชั่วโมง หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

### ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าในการเดินทางเท่านั้น)

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าในการเดินทางอันเกิดจากหรือสืบเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. การที่ผู้เอาประกันภัยไม่ไปรับการตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟ ตามเวลาที่กำหนดในรายละเอียดของการเดินทางที่ได้ให้ไว้กับผู้เอาประกันภัย(เว้นแต่การเดินทางมาล่าช้าอันเกิดจากการนัดหยุดงาน หรือกรณีพิพาททางอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือของท่าอากาศยาน หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ)
2. ความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยไม่มีหนังสือแจ้งจากสายการบิน เรือเดินสมุทร หรือรถไฟหรือผู้แทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ระบุถึงสาเหตุการล่าช้าและระยะเวลาของการล่าช้า
3. ความล่าช้าอันเกิดจากการนัดหยุดงาน การประท้วงแรงงานของพนักงานของอากาศยานสายการบินพาณิชย์ หรือกรณีพิพาททางอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบินที่เกิดขึ้นอยู่ก่อนหรือกำลังดำเนินอยู่ขณะที่ผู้เอาประกันภัยซื้อการประกันภัย
4. ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคำสั่งหรือคำแนะนำจากหน่วยงานควบคุมที่เกี่ยวข้องหรือจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ

5. การที่ผู้เอาประกันภัยมาถึงสนามบินหรือท่าเรือ หรือخانชาลารถไฟ ล่าช้ากว่าเวลาตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง (เว้นแต่การเดินทางมาล่าช้านั้นเกิดจากการนัดหยุดงานหรือกรณีพิพาททางอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการขนส่งทางเครื่องบิน หรือของท่าอากาศยาน หรือของเรือเดินสมุทร หรือรถไฟ)
6. ข้อบังคับหรือกฎหมายของรัฐบาล การล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงของการเดินทางที่จองไว้ รวมถึงความผิดพลาด การละเลย หรือการผิดสัญญาโดยผู้ให้บริการที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของการเดินทางที่จองไว้หรือไม่ว่าจะโดยบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวหรือผู้จัดทัวร์ที่เป็นผู้จองการเดินทางนั้น
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสิทธิพิเศษในการเดินทางผู้เอาประกันภัย
8. ผู้เอาประกันภัยที่มีได้แจ้งบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว/ผู้จัดทัวร์หรือผู้ให้บริการขนส่งหรือที่พักในทันทีที่ทราบว่ามี ความจำเป็นที่จะต้องเดินทางล่าช้าจากตารางการเดินทางที่จัดเตรียมไว้ตั้งแต่พิสูจน์ได้ว่ามีเหตุจำเป็นอันสมควรจึง ไม่อาจแจ้งให้บริษัททราบในทันทีได้ แต่ได้แจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่กระทำได้แล้ว

A large, light pink circular graphic containing the text "Tune Protect" in white. "Tune" is written in a large, white, cursive script font, and "Protect" is written below it in a smaller, white, sans-serif font.

Tune  
Protect

## ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์การพลาดการต่อการเดินทาง

### ความคุ้มครอง

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยพลาดการเดินทางต่อไปต่างประเทศสำหรับการเดินทางโดยยานขนส่งทั่วไป และ/หรือ ยานพาหนะสาธารณะที่ได้ยืนยันการเดินทางตามตารางการเดินทางแล้ว ณ จุดที่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ อันเนื่องมาจากการล่าช้าของยานขนส่งทั่วไป และ/หรือ ยานพาหนะสาธารณะที่เดินทางมายังจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะนั้น และไม่สามารถจัดหายานพาหนะอื่นที่จะออกเดินทางทดแทนได้ภายในระยะเวลา 6 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เดินทางมายังจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยต้องแสดงหลักฐานที่ระบุระยะเวลา และสาเหตุการพลาดการต่อการเดินทางที่ออกโดยผู้ขนส่ง โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับการพลาดการต่อการเดินทางตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการพลาดการต่อการเดินทางทุกๆ 6 ชั่วโมง หรือตามเวลา (ถ้ามี) ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

### ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การพลาดการต่อการเดินทางเท่านั้น)

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การพลาดการต่อการเดินทางอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. เป็นผลมาจากที่ผู้เอาประกันภัยพลาดการเดินทาง ณ จุดเริ่มต้นที่ออกเดินทางครั้งแรกไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
2. ความล่าช้าอันเกิดจากการยกเลิกบริการของผู้ขนส่งโดยคำสั่งหรือคำแนะนำจากหน่วยงานควบคุมที่เกี่ยวข้องหรือจากรัฐบาลของประเทศนั้นๆ
3. ความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้นำหนังสือแจ้งจากยานขนส่งทั่วไป และ/หรือ ยานพาหนะสาธารณะ หรือผู้แทนจำหน่ายบัตรโดยสารหรือรายการท่องเที่ยวที่ระบุถึงสาเหตุของการล่าช้าและระยะเวลาของการล่าช้าของยานขนส่งทั่วไป และ/หรือ ยานพาหนะสาธารณะ
4. ความล่าช้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากการนัดหยุดงาน หรือการประท้วง ซึ่งได้เริ่มขึ้นหรือได้ประกาศก่อนวันที่ออกกรมธรรม์ประกันภัย หรือวันที่ระบุไว้ในตั๋วเดินทาง หรือวันที่มีการยืนยันการเดินทางวันใดวันหนึ่งสุดแต่ว่าวันใดจะมาก่อน
5. กรณีที่มีการต่อเครื่องบินของเที่ยวบินต่อไม่ได้ขึ้น ณ สนามบินเดียวกันกับเที่ยวบินก่อนหน้าที่มาถึงหรือระยะเวลาตามตารางบินระหว่างเที่ยวบินก่อนหน้า และเที่ยวบินต่อห่างกันน้อยกว่า 3 ชั่วโมง

**ข้อตกลงคุ้มครอง**  
**ผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง**

**คำจำกัดความเพิ่มเติม**

<b>เอกสารการเดินทาง</b>	หมายถึง	หนังสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขับขี่ ตั๋วเดินทาง หรือตั๋วท่องเที่ยว บัตรโดยสารในการเดินทาง
<b>บัตรโดยสารในการเดินทาง</b>	หมายถึง	บัตรโดยสารที่ผู้โดยสารชำระค่าโดยสารให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ ซึ่งดำเนินงานโดยมีใบอนุญาตเพื่อการขนส่งอย่างถูกต้อง
<b>ลักทรัพย์</b>	หมายถึง	การเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต
<b>โจรกรรม</b>	หมายถึง	การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยชัดเจน โดยบุคคลใดๆ ซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยการใช้ง้างอย่างรุนแรง และทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวสถานที่ที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย จากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความพยายามกระทำความผิด
<b>ชิงทรัพย์</b>	หมายถึง	การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันทีใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อความสะดวกแก่การลักทรัพย์การพาทรัพย์นั้นไป หรือให้ยื่นให้ชิงทรัพย์นั้น หรือยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ หรือปกปิดการกระทำความผิดนั้น หรือให้พ้นจากการจับกุม
<b>ปล้นทรัพย์</b>	หมายถึง	การชิงทรัพย์ โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

**ความคุ้มครอง**

บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่เกิดขึ้นจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับค่าใช้จ่ายในการขอทำเอกสารการเดินทางใหม่ ค่าเดินทางและค่าที่พักที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อจัดหาเอกสารการเดินทางใหม่ทดแทน เอกสารการเดินทางที่สูญหายเนื่องจากผู้เอาประกันภัยถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือโจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ (เช่น พายุไต้ฝุ่น สึนามิ แผ่นดินไหว เป็นต้น) ขณะที่อยู่ในต่างประเทศ

ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องรายงานการสูญหายดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอำนาจในท้องที่เกิดเหตุภายใน 24 ชั่วโมง นับจากที่เกิดเหตุการณ์นั้น และการเรียกร้องค่าชดเชยจะต้องมีบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ



ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทางเท่านั้น)

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ไม่มีกรรายงานการสูญหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอำนาจในท้องที่เกิดเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมงภายหลังจากเกิดเหตุ และ/หรือ ไม่มีบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
2. ในกรณีที่การสูญหายที่เป็นผลมาจากความผิดพลาด การหลงลืม การละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษา และป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของเอกสารการเดินทาง
3. ในกรณีที่ค่าของเอกสารการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่อยู่ในแผนการเดินทางของผู้เอาประกันภัย
4. การสูญหายที่ไม่ทราบสาเหตุ
5. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
6. ขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนช่วยทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท
7. ขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมหรือขณะที่ถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
8. การสูญหายเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเสื่อมราคาของเอกสารนั้น

**ข้อตกลงคุ้มครอง**  
**ผลประโยชน์ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก**

**คำจำกัดความเพิ่มเติม**

**บุคคลภายนอก** หมายถึง บุคคลใดๆ ซึ่งไม่ใช่ญาติที่พักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย ลูกจ้าง และหุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัย

**ความคุ้มครอง**

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกของผู้เอาประกันภัยเนื่องจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนความเสียหายที่แท้จริง หักด้วยด้วยความรับผิดส่วนแรก (ถ้ามี) แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผลของความเสียหายดังต่อไปนี้

1. การเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุของบุคคลภายนอก
2. ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยอุบัติเหตุของบุคคลภายนอก

**เงื่อนไขเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น)**

ผู้เอาประกันภัยต้องไม่กระทำการอันเป็นการตกลงชดเชย หรือยอมรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือการกระทำอันก่อให้เกิดการฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีโดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

**ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเท่านั้น)**

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
2. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งเป็นของผู้เอาประกันภัยเอง หรือที่อยู่ในความครอบครอง หรือการควบคุมตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
3. การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวกับความรับผิด ซึ่งถือเอาสิทธิตามสัญญา
4. การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยซึ่งกระทำโดยจงใจ เจตนามุ่งร้าย หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอาญา
6. ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมในการแข่งรถเรลลี่
7. ค่าเสียหายที่กำหนดขึ้นเพื่อลงโทษเป็นตัวอย่างหรือค่าเสียหายทวีคูณ
8. การสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ที่เช่า หรือให้เช่า

## ข้อตกลงคุ้มครอง

### ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว

#### คำจำกัดความเพิ่มเติม

ทรัพย์สินส่วนตัว	หมายถึง	ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่นำติดตัวไปด้วยในการเดินทาง
ของใช้ในบ้าน	หมายถึง	ของใช้ที่ใช้ประจำในบ้าน โดยปกติแล้วบุคคลทั่วไปจะไม่นำติดตัวไปในขณะเดินทาง ได้แก่ เสื้อผ้าที่ไม่จำเป็นสำหรับการเดินทาง เครื่องครัว เครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน เป็นต้น
ของที่ระลึก	หมายถึง	สิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ สถานที่ หรือสิ่งต่างๆ ที่จำหน่าย หรือให้เป็นที่ระลึก
เครื่องประดับ	หมายถึง	สิ่งของ เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ กำไล ต่างหู จี้ และนาฬิกาที่สวมใส่เป็นเครื่องประดับตามร่างกาย
สิ่งของภายในบ้าน	หมายถึง	เฟอร์นิเจอร์ สิ่งติดตั้งเครื่องใช้ เสื้อผ้า และทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย หรือสมาชิกของครอบครัว หรือคนรับใช้ในบ้านที่อาศัยอย่างถาวรอยู่กับผู้เอาประกันภัย ยกเว้น โน้ต พับบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค เช็คเดินทาง หลักทรัพย์ เอกสารการเดินทางทุกประเภท เงินสด ธนบัตร
สิ่งของมีค่า	หมายถึง	เครื่องประดับทำด้วยทอง เงิน หรือโลหะมีค่าอื่นๆ ฟ้าขนสัตว์ นาฬิกา และอัญมณี หรือหินมีค่า

#### ความคุ้มครอง

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยนำติดตัวไปด้วยและได้รับการสูญเสียหรือความเสียหายในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ขณะที่กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงาน โรงแรม หรือบริษัทผู้ขนส่งหรือสายการบิน การสูญเสียหรือความเสียหายเช่นนี้ต้องได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายบริหารของโรงแรมนั้น หรือฝ่ายบริหารของบริษัทผู้ขนส่งนั้น หรือ

2. เป็นผลจากบุคคลใดๆ กระทำการในลักษณะเป็นการบังคับอย่างรุนแรง หรือโดยข่มขู่ หรือขู่เชิญผู้เอาประกันภัยเพื่อเอากระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวนั้น และการสูญเสียหรือความเสียหายนั้น ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายภายใน 24 ชั่วโมง นับจากที่เกิดเหตุ นั้น การเรียกร้องให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนต้องมีบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นว่านั้น

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนในข้อตกลงคุ้มครองนี้ หักด้วยความรับผิดชอบส่วนแรก (ถ้ามี) สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยภายในระยะเวลาเอาประกันภัยและ

กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติตามหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งบริษัทจะชดใช้ให้ดังนี้

1. บริษัทจะชดใช้การสูญเสียหรือความเสียหายของสิ่งของไม่เกินจำนวนเงินต่อชิ้น คู่ หรือชุด ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

2. บริษัทอาจเห็นควรให้ชดใช้เป็นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือซ่อมแซมในกรณีที่สิ่งของนั้นๆ มีอายุไม่เกิน 1 ปี

3. บริษัทอาจชดใช้เป็นเงินสด หรือเลือกชดใช้โดยการทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิม หรือซ่อมแซม ซึ่งบริษัทจะหักค่าเสื่อมราคาเมื่อเป็นที่ยอมรับกันว่ามี การสึกหรอ และเสื่อมราคาในกรณีที่สิ่งของนั้นๆ มีอายุเกิน 1 ปี

ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรียกร้องค่าทดแทนในข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว และข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ และ โฮล-อิน-วัน และข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง พร้อมกันในเหตุการณ์เดียวกันได้(ถ้ามี)

**เงื่อนไขเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวเท่านั้น)**

1. ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอากาศยาน เรือ หรือยานพาหนะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังเดินทาง และได้รับหลักฐานการแจ้งการสูญเสียหรือความเสียหายเป็นหนังสือจากผู้มีอำนาจของยานพาหนะนั้นๆ เว้นเสียแต่ว่าไม่อาจจะกระทำการดังกล่าวได้ เนื่องจากเหตุจำเป็นหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทำให้ที่ผู้เอาประกันภัยไม่อาจจะแจ้งดังกล่าวได้
2. ผู้เอาประกันภัยจะต้องกระทำการอันสมควรทั้งปวง เพื่อป้องกันรักษาและคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และถ้าหากทรัพย์สินที่วางนั้นสูญหายหรือเสียหาย ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่โรงแรม บริษัทขนส่ง หรือผู้มีอำนาจของที่ทำการสถานีขนส่งปลายทางอย่างทันทีอีกด้วย
3. ในกรณีบริษัทได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้ว บริษัทจะรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องต่อบุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เฉพาะในส่วนที่บริษัทได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว ในการนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความร่วมมือแก่บริษัทในการส่งมอบเอกสารต่างๆ พร้อมดำเนินการเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันสิทธิทั้งหลายเหล่านั้น และจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นที่เสียหายต่อบริษัท
4. ผู้เอาประกันภัยต้องดำเนินการตามขั้นตอนทุกขั้นตอน เพื่อให้กระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยได้รับการดูแลตามสมควร



ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวเท่านั้น)

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
2. วัตถุ ยานพาหนะที่เดินด้วยเครื่องจักรกล (รวมอุปกรณ์ส่วนควบยานพาหนะนั้นด้วย) รถจักรยานยนต์ เรือ รถยนต์ ยานพาหนะอื่นใด สกีมิมะ ของใช้ในบ้าน โบราณวัตถุ เครื่องประดับมีค่า เช่น เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครื่องทอง เครื่องเงินทั้งปวง คอนแทคเลนส์ แก้วที่มีลวดสำหรับคนพิการ ฟันปลอม ขาแขนปลอม ใบหู เอกสารการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขับขี่ ตั๋วเดินทาง หรือตั๋วท่องเที่ยว บัตรโดยสารในการเดินทาง กระเป๋าถือ หรือกระเป๋าที่มีลักษณะการใช้โดยทั่วไปมิใช่ของกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสตางค์ เงินสด ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ หรือของที่ระลึก แว่นตา อาหาร หรืออาหารเสริม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์พกพา(รวมอุปกรณ์ส่วนควบและโปรแกรมข้อมูล) รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด
3. การสูญเสียหรือความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการลี้กหรือ การเสื่อมสภาพที่ละน้อย แมลงกัดกิน วัสดุที่ชอบทำลายพืช ได้แก่ หนู การเสื่อมสภาพในตัวเอง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากผู้เอาประกันภัยดำเนินการใดๆ เพื่อทำการซ่อมแซม การทำความสะอาด หรือการดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ
4. การสูญเสียหรือความเสียหายของอุปกรณ์ที่เช่า หรือให้เช่า
5. การยึดทรัพย์ หรือการกักกันทรัพย์สินภายใต้กฎหมายศุลกากร การริบทรัพย์โดยรัฐบาลการขนส่ง สินค้าผิดกฎหมาย หรือกระทำการอื่นใดที่ขัดต่อกฎหมาย
6. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้รับการชดเชยจากแหล่งอื่น ได้แก่ ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอื่น การได้รับการชดเชยจากโรงแรม หรือบริษัทผู้ขนส่ง หรือสายการบิน เว้นแต่เฉพาะจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าจำนวนที่เบิกคืนได้ บริษัทจะชดเชยให้แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
7. การสูญเสียกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยที่ส่งไปล่วงหน้า หรือของที่ระลึก และสิ่งของที่ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ หรือส่งทางเรือโดยมิได้ไปด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย
8. การที่ผู้เอาประกันภัยลืมกระเป๋าเดินทางในยานพาหนะใดๆ หรือสถานที่สาธารณะ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลมาจากการละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษา และป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น
9. การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า
10. การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเทปในโปรแกรม แผ่นดิสก์ บัตรบันทึกข้อมูล หรือสิ่งอื่นใดในทำนองเดียวกัน



11. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ

12. ค่าใช้จ่ายส่วนที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องจากผู้ขนส่งหรือสายการบินได้

The logo for Tune Protect is centered on the page. It consists of a large, light pink circular background. Inside the circle, the word "Tune" is written in a white, cursive script font, and the word "Protect" is written below it in a white, bold, sans-serif font.

Tune  
Protect

## ข้อตกลงคุ้มครอง

### ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ

#### คำจำกัดความเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายถึง คอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้วครบชุด รวมทั้งส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ประกอบที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แต่คอมพิวเตอร์มือถือ (Handheld computer) หรือเครื่องมือพกพาใดๆ จะไม่ถือว่าเป็นอยู่ในประเภทนี้

#### ความคุ้มครอง

บริษัทจะชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยตามที่สูญเสียหรือเสียหายจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ผู้เอาประกันภัยนำติดตัวไปด้วยหรือที่ซื้อมาในขณะที่เดินทางในต่างประเทศซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (เช่น พายุไต้ฝุ่น สึนามิ แผ่นดินไหว เป็นต้น) ที่เกิดจากสถานการณ์นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัย ณ จุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้ระหว่างที่อยู่ในต่างประเทศ

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนเอาประกันภัยสูงสุดตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยค่าความรับผิดชอบส่วนแรก(ถ้ามี) สำหรับทรัพย์สินหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งคู่ หรือหนึ่งชุด

บริษัทอาจชดเชยโดยเลือกที่จะจัดทดแทนหรือซ่อมแซมโดยคำนึงถึงความสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาด้วย อนึ่ง ค่าเสื่อมราคาอาจไม่มีผลบังคับต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ซื้อมาภายในเวลาไม่ถึง 1 ปี นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ ถ้าผู้เอาประกันภัยสามารถแสดงเอกสารประกอบการเรียกร้อง อาทิ ต้นฉบับใบเสร็จหรือต้นฉบับใบรับประกันสินค้า เป็นต้น

**เงื่อนไขเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเท่านั้น)**

1. ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร โรงแรม และสายการบินที่มีอำนาจควบคุมดูแลสถานที่ที่เกิดการสูญเสียหรือความเสียหาย ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเกิดเหตุการณ์ และต้องแนบบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้มีอำนาจหน้าที่ดังกล่าวมาพร้อมกับการเรียกร้องด้วย

2. ผู้เอาประกันภัยต้องดำเนินการทุกประการเท่าที่จะกระทำได้ เกี่ยวกับกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโดย

ก. ไม่ทิ้งไว้ในสถานที่สาธารณะโดยไม่มีผู้ดูแล และ

ข. ต้องจัดการป้องกันทุกวิถีทางตามสมควร เพื่อให้ทรัพย์สินส่วนตัวหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้รับความปลอดภัย ทั้งนี้สิ่งของที่เปื้อนคู่หรือชุดจะถือว่าเป็นสิ่งของหนึ่งรายการ ได้แก่ รองเท้าหนึ่งคู่ กล้องถ่ายรูปและเลนส์ และอุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง หรือทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเท่านั้น)

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
2. สัตว์ ยานพาหนะที่เดินด้วยเครื่องจักรกล (รวมอุปกรณ์ส่วนควบยานพาหนะนั้นด้วย) รถจักรยานยนต์ เรือ รถยนต์ ยานพาหนะอื่นใด สกีหิมะ ของใช้ในบ้าน โบราณวัตถุ เครื่องประดับมีค่า เช่น เพชร ทอง เงิน รวมถึงเครื่องทอง เครื่องเงินทั้งปวง คอนแท็คเลนส์ แก้วอิมัลชันสำหรับคนพิการ ฟันปลอม ขาแขนปลอม ไบพัส เอกสารการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง กรีนการ์ด วีซ่า ใบขับขี่ ตั๋วเดินทาง หรือตั๋วท่องเที่ยว บัตรโดยสารในการเดินทาง กระเป๋าถือ หรือกระเป๋าที่มีลักษณะการใช้โดยทั่วไปมิใช่อย่างกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสตางค์ เงินสด ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ หรือของที่ระลึก แว่นตา อาหาร หรืออาหารเสริม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ แท็บเล็ต
3. การสูญเสียหรือความเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการลี้หรือ การเสื่อมสภาพที่เล็กน้อย แมลงกัดกินหรือแทะ สัตว์ที่ ชอบทำลายพืช ได้แก่ หนู หรือ การเสื่อมสภาพในตัวเอง หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากผู้เอาประกันภัย ดำเนินการใดๆ เพื่อทำการซ่อมแซม การทำความสะอาด หรือการดัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ
4. การสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ที่เช่าหรือเช่าซื้อ
5. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอันเป็นผล โดยตรง หรือโดยอ้อมจากการแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวัติ สงครามกลางเมือง การยึดอำนาจ หรือการดำเนินการโดย หน่วยงานของรัฐในการขัดขวาง ต่อสู้ หรือป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว การยึดทรัพย์สินหรือการทำลายภายใต้กฎ ข้อบังคับด้านกักกันหรือศุลกากร การริบทรัพย์สินตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือความเสียหายจากการขนส่งหรือการขายของเถื่อนหรือผิดกฎหมาย
6. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่เอาประกันภัย ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยอื่นใดหรือที่จะได้รับการชดเชยจากสายการบินอื่นใด โรงแรม หรือบุคคลอื่นใด เว้นแต่ เฉพาะจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าจำนวนที่เบิกคืนได้ บริษัทจะชดใช้ให้แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดที่ ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย
7. การสูญเสียหรือความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของผู้เอา ประกันภัยที่ส่งไปล่วงหน้าส่งทางไปรษณีย์หรือจัดส่งแยกต่างหาก
8. การสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นเพราะผู้เอาประกันภัยไม่ดูแลและป้องกันทรัพย์สินดังกล่าวตามสมควร
9. การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า หรือตัวอย่างสินค้า หรืออุปกรณ์ประเภทใด
10. การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลที่บันทึกในเทป บัตร แผ่นบันทึกข้อมูลหรือวัสดุอื่นใด

11. การสูญเสียบัญชีหรือความเสียหายของเงินสด ธนบัตร พันธบัตร คูปอง แสตมป์ ตั๋วเงินที่โอนสิทธิ์ได้ โฉนด หนังสือสัญญา หลักทรัพย์ทุกประเภท การสูญหายของบัตรเครดิต หรือการเปลี่ยนทดแทนบัตรเครดิต บัตรประจำตัว และใบขับขี่ เอกสารการเดินทาง
12. การสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ

The logo for Tune Protect is centered on the page. It consists of a large, light pink circle. Inside the circle, the word "Tune" is written in a white, cursive script font, and the word "Protect" is written below it in a white, bold, sans-serif font.

Tune  
Protect

**ข้อตกลงคุ้มครอง**  
**ผลประโยชน์ขดเขยการสูญหายของเงินส่วนตัว**

**คำจำกัดความเพิ่มเติม**

<b>ความรับผิดชอบส่วนแรก</b>	หมายถึง	ความเสียหายส่วนแรกของการสูญหายในแต่ละครั้งและทุกครั้งที่มีผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบเอง
<b>ลักทรัพย์</b>	หมายถึง	การเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต
<b>โจรกรรม</b>	หมายถึง	การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยชัดเจน โดยบุคคลใดๆ ซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยการใช้กำลังอย่างรุนแรง และทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวสถานที่ที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย จากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความพยายามกระทำดังกล่าว
<b>ชิงทรัพย์</b>	หมายถึง	การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันทีนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือให้ยืมให้ซึ่งทรัพย์นั้น หรือยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ หรือปกปิดการกระทำความผิดนั้น เพื่อให้พ้นจากการจับกุม
<b>ปล้นทรัพย์</b>	หมายถึง	การชิงทรัพย์ โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

**ความคุ้มครอง**

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองหากเกิดการสูญหายหรือเสียหายของเงินสด ธนบัตร เช็คเดินทางของผู้เอาประกันภัยจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย

1. การลักทรัพย์โดยปรากฏร่องรอยชัดเจนจากตู้นิรภัยที่ถูก撬ไว้ ภายในห้องพักของโรงแรมที่ผู้เอาประกันภัยได้ลงทะเบียนเข้าพักในฐานะแขกของโรงแรม
2. การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การโจรกรรม หรือการดำเนินการใดๆ ในลักษณะใช้ความรุนแรง

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนสำหรับการสูญหายหรือการเสียหายของเงินสด ธนบัตร และเช็คเดินทางที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องเอาได้จากผู้รับผิดชอบหรือการประกันภัยประเภทอื่นให้ตามจำนวนความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดชอบส่วนแรก (ถ้ามี)

ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องรายงานการสูญหายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอำนาจในท้องที่เกิดเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากที่เกิดเหตุ และการเรียกร้องให้ชดใช้สำหรับการสูญหายดังกล่าวต้องมีบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบด้วยทุกครั้ง



ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัวเท่านั้น)

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
2. บัตรเครดิตทุกชนิด บัตรเดินทาง และใบหุ้น เอกสารตัวเงิน
3. ในกรณีการสูญหายที่เป็นผลมาจากความผิดพลาด การหลงลืม การละเลยของผู้เอาประกันภัยในการดูแลรักษาและป้องกันไว้ก่อนตามสมควรเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินนั้น ตลอดจนถึงการสูญหายอันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือการลดค่าของเงิน
4. ในกรณีการสูญหายของเช็คเดินทาง โดยที่ไม่ได้มีการรายงานการสูญหายต่อธนาคารหรือตัวแทนที่ออกเช็คเดินทางดังกล่าวให้ภายหลังเกิดเหตุทันที
5. ในกรณีการสูญหายไม่สามารถพิสูจน์หลักฐานได้
6. การสูญหายที่เกิดขึ้นขณะผู้เอาประกันภัยตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
7. ขณะผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนช่วยทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท
8. ขณะผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม

**ข้อตกลงคุ้มครอง**  
**ผลประโยชน์ความรับผิดชอบต่อบัตรเครดิต**

**คำจำกัดความเพิ่มเติม**

**บัตรเครดิต** หมายถึง บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเอทีเอ็มของผู้เอาประกันภัย ให้รวมถึงบัตรเสริมด้วย  
**ความคุ้มครอง**

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองการสูญเสียทางการเงินซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการสูญหายหรือการถูกขโมยของบัตรเครดิต ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย

บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนสำหรับการเสียหายทางการเงินซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการสูญหายหรือการถูกขโมยของบัตรเครดิต ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางในต่างประเทศและผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกวงเงินเสียหายได้จากผู้รับผิดชอบหรือการประกันภัยประเภทอื่นให้ตามจำนวนความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดชอบส่วนแรก(ถ้ามี)

**เงื่อนไขเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดชอบต่อบัตรเครดิตเท่านั้น)**

ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งการสูญหายหรือความเสียหายดังกล่าวแก่บริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นๆ ภายใน 6 ชั่วโมงหลังการเกิดเหตุ รวมถึงการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีอำนาจในท้องที่เกิดเหตุภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เกิดเหตุ นั้น เว้นเสียแต่จะไม่อาจจะกระทำการดังกล่าวได้ เนื่องจากเหตุจำเป็นหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทำให้ที่ผู้เอาประกันภัยไม่อาจจะแจ้งการสูญหายหรือความเสียหายภายในระยะเวลาดังกล่าวได้

**ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดชอบต่อบัตรเครดิตเท่านั้น)**

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดชอบต่อบัตรเครดิตอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)
2. หากบัตรเครดิตถูกขโมยโดยบุคคลภายในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย
3. การนัดหยุดงาน การจลาจล การกระทำอันมีเจตนาร้ายเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือการก่อความวุ่นวายทางการเมือง

## ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

### ความคุ้มครอง

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยในกรณีกระเป๋าเดินทางของผู้เอาประกันภัยมาถึงล่าช้าเนื่องจากสายการบินหรือผู้ขนส่งได้ส่งไปผิดสถานที่หรือสูญหายชั่วคราว

บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนเป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยต่อการล่าช้าทุกๆ 6 ชั่วโมงเต็ม นับจากเวลาที่ผู้เอาประกันภัยมาถึงจุดหมายปลายทางตามกำหนดการการเดินทางจนกระทั่งได้รับส่งมอบกระเป๋าเดินทางโดยจ่ายสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

ผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่งไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง และข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความสูญเสียบรรยากาศหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัวและข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียบรรยากาศหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ พร้อมกันในเหตุการณ์เดียวกันได้(ถ้ามี)

หน้าที่ในการรักษาสิทธิของบริษัทเพื่อการรับช่วงสิทธิ โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท ผู้เอาประกันภัยจะต้องกระทำทุกอย่างเท่าที่จำเป็นหรือเท่าที่บริษัทจะร้องขอให้ทำตามสมควรไม่ว่าก่อนหรือหลังการรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทเพื่อรักษาสิทธิของบริษัทในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก

ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางเท่านั้น)

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางอันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รายงานทันทีต่อสายการบินพาณิชย์หรือผู้ขนส่ง ถึงการล่าช้าของกระเป๋าเดินทางนั้น
2. การถูกยึดทรัพย์สิน ทรัพย์สิน การกักกัน หรือการถูกควบคุมโดยศุลกากร ด้านตรวจคนเข้าเมือง และ/หรือเจ้าหน้าที่สนามบินหรือทางราชการหรือตำรวจประจำประเทศนั้นๆ
3. การที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถจัดหาหนังสือยืนยัน หรือจดหมายยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากสายการบิน หรือผู้รับขนส่ง ณ วันและเวลาที่ได้รับกระเป๋าเดินทางในที่ล่าช้านั้นคืน

## ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ความรับผิดชอบแรกสำหรับรถเช่า

### ความคุ้มครอง

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความรับผิดชอบแรกใดๆ ของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สำหรับรถที่ผู้เอาประกันภัยเช่ากรณีและผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดชอบตามกฎหมายต้องชดใช้การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยและอยู่ในต่างประเทศ

### เงื่อนไขเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดชอบแรกสำหรับรถเช่าเท่านั้น)

1. ต้องเช่ารถดังกล่าวจากบริษัทรถเช่าที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจรถเช่า
2. สัญญาเช่ารถต้องกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งคุ้มครองการสูญหาย หรือความเสียหายต่อรถที่เช่าในระหว่างระยะเวลาที่เช่า
3. ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกข้อของบริษัทรถเช่าภายใต้สัญญาเช่า และเงื่อนไขของผู้รับประกันภัย ภายใต้สัญญาการประกันภัยดังกล่าว รวมทั้งกฎหมาย กฎ และข้อบังคับของประเทศนั้น

### ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดชอบแรกสำหรับรถเช่าเท่านั้น)

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ความรับผิดชอบแรกสำหรับรถเช่าอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

1. การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดจากการขับขี่รถที่เช่าโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขของสัญญาเช่าหรือการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกเขตถนนสาธารณะ หรือเนื่องจากการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ และข้อบังคับของประเทศนั้นๆ
2. การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดจากการสึกหรอ การเสื่อมสภาพ ความเสียหายจากแมลงหรือสัตว์กัดกิน หรือแทะ ความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายที่ไม่ปรากฏร่องรอย

**ข้อตกลงคุ้มครอง**  
**ผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ**

**คำจำกัดความเพิ่มเติม**

<b>อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ</b>	หมายถึง	ไม้กอล์ฟ ถุงกอล์ฟ หรือรถลากกอล์ฟ
<b>สถานที่สาธารณะ</b>	หมายถึง	สถานที่ของรัฐหรือเอกชนซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการตามที่กำหนดเวลาเปิดให้บริการ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

**ความคุ้มครอง**

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองดังนี้

**การสูญหายหรือความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ**

การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่ผู้เอาประกันภัยนำติดตัวไปจากประเทศไทย รวมถึงที่ซื้อใหม่ระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ ในกรณีการสูญหายหรือความเสียหายของอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟเกิดขึ้นในสถานที่สาธารณะและระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย

**เงื่อนไขเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟเท่านั้น)**

เมื่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของผู้เอาประกันภัยสูญหายหรือเสียหาย ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร โรงแรม สายการบิน สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกหัดกอล์ฟ สาธารณะที่มีอำนาจควบคุมดูแลสถานที่ที่เกิดการสูญหายหรือความสูญเสียบภายใน 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่เกิดเหตุการณ์และต้องแนบบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้มีอำนาจหน้าที่ดังกล่าวมาพร้อมกับการเรียกร้องด้วย

ผู้เอาประกันภัยต้องดำเนินการทุกประการที่กระทำได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟของตน

ก. ไม่ถูกลวงทิ้งโดยไม่มีผู้ดูแลในสถานที่สาธารณะ และ

ข. ต้องจัดการป้องกันทุกวิถีทางที่สมเหตุสมผล เพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในลักษณะปลอดภัย

บริษัทจะชดใช้สำหรับการสูญหายหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟที่เกิดขึ้นจริงให้แก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับอุปกรณ์หนึ่งชิ้นหรือหนึ่งคู่ หรือหนึ่งชุด บริษัทอาจจ่ายค่าชดใช้หรือเลือกที่จะจัดหาของใหม่มาทดแทน หรือซ่อมแซมอุปกรณ์กอล์ฟ โดยหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ในกรณีที่บริษัทประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วไม่คุ้มค่าที่จะซ่อม บริษัทจะชดใช้ให้ผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งว่าอุปกรณ์นั้นสูญหาย



ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟเท่านั้น)

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

1. การสูญหายหรือความเสียหายของลูกกอล์ฟ และ/หรือ ไม้กอล์ฟระหว่างการเล่นจริงในสนามกอล์ฟ หรือการฝึกตีในสนามฝึกซ้อม
2. การสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากการสึกหรอ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกระบวนการซ่อม หรือในขณะที่ทำการซ่อมอันเป็นผลมาจากความเสียหายดังกล่าว
3. การสูญหายหรือความเสียหายอันเป็นผลมาจากการกระทำโดยเจตนา หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย
4. การสูญหายหรือความเสียหายอันเกิดจากการยึดทรัพย์ หรือยึดหน่วงโดยศุลกากร หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. การสูญหายหรือความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอื่นใด

A large, light pink circular graphic containing the text "Tune Protect" in white. "Tune" is written in a large, cursive font, and "Protect" is written in a smaller, bold, sans-serif font below it.

Tune  
Protect

ข้อตกลงคุ้มครอง  
ผลประโยชน์ โฮล-อิน-วัน

ความคุ้มครอง

1. ภายใต้ระยะเวลาเอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยสามารถทำ โฮล-อิน-วัน ได้ในการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ภายใต้ กฎ ระเบียบ ในการแข่งขันที่จัดขึ้นในสนามกอล์ฟมาตรฐานขนาด 18 หลุมใดๆ โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันได้ และ โฮล-อิน-วัน ดังกล่าวนี้ได้ลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้แข่งขัน ผู้จัดการสนามและผู้จัดการแข่งขัน ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินรางวัลตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
  2. ในระหว่างการเดินทาง หากผู้เอาประกันภัยสามารถทำ โฮล-อิน-วัน ได้ในการเล่นกอล์ฟนอกเหนือจากการแข่งขันที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1. และ โฮล-อิน-วัน ดังกล่าวได้กระทำในสนามกอล์ฟมาตรฐานและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้จัดการสนาม ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเงินรางวัลตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
- ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะรับรางวัลพิเศษสำหรับโฮล-อิน-วัน เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไว้

## ข้อตกลงคุ้มครอง

### ผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย

#### คำจำกัดความเพิ่มเติม

ทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย	หมายถึง	เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในที่อยู่อาศัย เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีได้ระบุอยู่ในข้อยกเว้นเฉพาะหมวด เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยหรือนุคคลซึ่งตามปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัย
คู่หรือชุดที่อยู่อาศัย	หมายถึง	ทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันหรือเป็นอุปกรณ์ควบหรือมีการใช้ร่วมกัน
สถานที่	หมายถึง	สถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้เอาประกันภัยได้อาศัยอยู่ประจำ
ลักทรัพย์	หมายถึง	การเอาทรัพย์สินของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต
โจรกรรม	หมายถึง	การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยชัดเจน โดยบุคคลใดๆ ซึ่งได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยการใช้กำลังอย่างรุนแรง และทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวสถานที่ที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย จากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี หรือเกิดจากการชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากความพยายามกระทำความผิด
ชิงทรัพย์	หมายถึง	การลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์สินนั้นไป หรือให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์สินนั้น หรือยึดถือเอาทรัพย์สินนั้นไว้ หรือปกปิดการกระทำความผิดนั้น เพื่อให้พ้นจากการจับกุม
ปล้นทรัพย์	หมายถึง	การชิงทรัพย์ โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

#### ความคุ้มครอง

ในช่วงระยะเวลาเอาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ในระหว่างการเดินทางออกนอกที่อยู่อาศัยเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ การประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองถึงการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- ไฟไหม้ ฟ้าผ่า น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติคล้ายกัน เช่น พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว เป็นต้น
- การลักทรัพย์ และ/หรือ การโจรกรรมต่อทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย

ทั้งนี้บริษัทจะชดเชยค่าทดแทนสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยความรับผิดชอบส่วนแรก (ถ้ามี)

## เงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติม

### 1. วิธีการชดเชยค่าสินไหมทดแทน

บริษัทมีสิทธิจะพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ชดเชยโดยจ่ายเป็นเงินตามมูลค่าที่แท้จริง ณ ขณะที่เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินนั้น หรือ
2. ชดเชยโดยซ่อมแซมตามการสูญเสียหรือความเสียหายที่แท้จริงหรือ
3. ชดเชยโดยจัดหาทรัพย์สินที่คล้ายคลึงมาทดแทน

### การเรียกร้องความคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย

ผู้เอาประกันภัย จะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัย

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2. สำเนาหนังสือเดินทาง และ/หรือ หลักฐานการเดินทางของผู้เอาประกันภัย
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
4. สำเนาบันทึกระงับประจำวันของตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ
5. ใบเสนอราคาและรูปถ่าย
6. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ได้รับการสูญเสียหรือความเสียหายและมูลค่าการสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินนั้นๆ ในเวลาที่เกิดการสูญเสียหรือความเสียหายโดยละเอียดเท่าที่จะทำได้
7. เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

การไม่ส่งหลักฐานภายในระยะเวลาดังกล่าว ไม่ทำให้สิทธิในการเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถส่งหลักฐาน ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ได้ส่ง โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้แล้ว

### ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัยเท่านั้น)

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้

1. ทรัพย์สินต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้รับความคุ้มครองโดยชัดเจนเป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
  - 1.1 เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี เครื่องประดับมีค่า
  - 1.2 โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีมูลค่า รวมทั้งสิ้นเกินกว่า 10,000. - บาท
  - 1.3 ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร สิ่งประดิษฐ์ แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์
  - 1.4 หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ทุกประเภท เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากาศ แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ ใบหุ้น เอกสารต่างๆ โฉนด หนังสือสัญญา พันธบัตร
  - 1.5 ทรัพย์สินผิดกฎหมาย

1.6 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้า ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากหรือเพราะการเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้ความกดดันเกินกำหนด ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดประกายไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า รวมทั้งสาเหตุที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ หรือจากการใช้งานเฉพาะเครื่องที่เกิดความเสียหายจากสาเหตุดังกล่าว

1.7 ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ

1.8 ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า

2. ความรับผิดชอบแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี)

3. การสูญเสียหรือความเสียหายหรือการถูกทำลายอันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน การสึกกร่อน แมลง หรือสัตว์กัดแทะ หรือจากกระบวนการดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัยเพื่อการซ่อมแซม การทำความสะอาด หรือการตัดแปลง การแก้ไขทรัพย์สินใดๆ

4. การทำลายทรัพย์สินอันเกิดจากคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ

**Tune**  
**Protect**



ข้อตกลงคุ้มครอง  
ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ที่ในกรณีฉุกเฉิน

ความคุ้มครอง

บริษัทจะชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนตัว โทรศัพท์ในโรงแรม หรือ โทรศัพท์อื่นใดที่มีใบเรียกเก็บค่าบริการระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ซึ่งเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัย และยังอยู่ในต่างประเทศเพื่อจุดประสงค์ในการติดต่อขอใช้บริการการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์หรือการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินทางการแพทย์และการใช้เพื่อติดต่อขอใช้บริการของบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจเท่านั้น แต่ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

The logo for Tune Protect is centered on the page. It consists of a large, light pink circle. Inside the circle, the word "Tune" is written in a large, white, cursive font. Below "Tune", the word "Protect" is written in a smaller, white, sans-serif font.

**ข้อตกลงคุ้มครอง  
ผลประโยชน์การถูกปฏิเสธการขอวีซ่า**

**ความคุ้มครอง**

ภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากการยื่นขอวีซ่าของผู้เอาประกันภัยถูกปฏิเสธเนื่องจากเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อยกเว้น บริษัทจะจ่ายค่าทดแทนโดยให้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อเป็นการชดเชยค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าที่ ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไปแล้วก่อนหน้า

**ข้อยกเว้นเพิ่มเติม (ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การถูกปฏิเสธการขอวีซ่าเท่านั้น)**

การประกันภัยตามข้อตกลงคุ้มครองนี้ ไม่คุ้มครองผลประโยชน์การถูกปฏิเสธการขอวีซ่าอันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. หนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนการเดินทางตามที่ระบุไว้ในหนังสือเดินทาง
2. เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าไม่ครบหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของสถานทูตของประเทศปลายทาง
3. ผู้เอาประกันภัยมีประวัติอาชญากรรมหรืออยู่ระหว่างการติดตามตัวดำเนินคดี
4. การดำเนินการยื่นขอวีซ่าล่าช้าที่กว่าระยะเวลาที่สถานทูตของประเทศปลายทางได้กำหนดไว้
5. ผู้เอาประกันภัยยื่นดำเนินการขอวีซ่าก่อนซื้อการประกันภัยการเดินทางฉบับนี้
6. การปลอมเอกสารหรือหลักฐานการเดินทาง
7. ผู้เอาประกันภัยติดเงื่อนไขปัญหาสุขภาพตามข้อกำหนดของสถานทูตของประเทศปลายทาง
8. ไม่มีหลักฐานการปฏิเสธวีซ่าที่ได้รับจากสถานทูต

## หมวดที่ 5 เอกสารแนบท้าย

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้แทน

ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม

The logo for Tune Protect is centered on the page. It consists of a large, light pink circular background. Inside the circle, the word "Tune" is written in a white, cursive script font, and the word "Protect" is written below it in a white, bold, sans-serif font.

Tune  
Protect

## เอกสารแนบท้ายการขยายระยะเวลาอัตโนมัติ

(สำหรับใช้เป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป))

### รหัสบริษัท

เอกสารแนบท้ายเลขที่	เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่	วันทำเอกสาร
ชื่อ-นามสกุล ของผู้เอาประกันภัย		
ระยะเวลาเอาประกันภัย :	วัน เริ่มต้นวันที่ เวลา น. สิ้นสุดวันที่	เวลา น.

เป็นที่ตกลงกันว่าถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย ยังคงใช้บังคับตามเดิม

### คำจำกัดความเพิ่มเติม

“เหตุการณ์ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้” หมายถึง สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางเนื่องจากภัยธรรมชาติ ความผิดพลาดของอุปกรณ์การบิน เครื่องยนต์ เครื่องบิน ขัดข้อง การเปลี่ยนแปลงขนาดของเครื่องบิน เอกสารการเดินทาง สูญหาย กรณีบุคคลผู้เอาประกันภัยถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องเนื่องจากเที่ยวบินเต็ม หรือเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บทางร่างกายที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัย

### การขยายระยะเวลาอัตโนมัติ

เป็นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังคับตั้งระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้ขยายความคุ้มครองถึงช่วงระยะเวลาเอาประกันภัยในเที่ยวกลับของผู้เอาประกันภัยที่ต้องล่าช้าออกไป เนื่องจากมีเหตุการณ์ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้เอาประกันภัยที่ได้บังเอิญเกิดขึ้น โดยบริษัทจะขยายระยะเวลาเอาประกันภัยเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ความคุ้มครองครอบคลุมจนกระทั่งการเดินทางในเที่ยวกลับของผู้เอาประกันภัยสิ้นสุดลงโดยไม่คิดเบี้ยประกันภัยหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนวันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

## เอกสารแนบท้ายการขยายข้อยกเว้นทั่วไปเพิ่มเติม

(สำหรับใช้เป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป))

### รหัสบริษัท

เอกสารแนบท้ายเลขที่	เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่				วันที่ทำเอกสาร	
ชื่อผู้เอาประกันภัย						
ระยะเวลาเอาประกันภัย :	วัน	เริ่มต้นวันที่	เวลา	น.	สิ้นสุดวันที่	เวลา น.
เบี้ยประกันภัย	บาท	ภาษี	บาท	อากรแสตมป์	บาท รวม	บาท

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า การประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่เอกสารแนบท้ายฉบับนี้แนบติดภายในระยะเวลาเอาประกันภัยไม่คุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุ หรือที่เกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

1. การเดินทางไป หรือการเดินทางผ่าน หรือการเดินทางภายในประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, อิหร่าน, อิรัก, อัฟกานิสถาน, โลบีเรีย, ซีเรีย, ซูดาน และคิวบา
2. การที่ผู้เอาประกันภัยกระทำการที่เกี่ยวข้องกับ
  - 2.1 การก่อการร้าย หรือ
  - 2.2 การเป็นสมาชิกขององค์กรการก่อการร้าย หรือ
  - 2.3 การลักลอบขนยาเสพติด หรือการค้าที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือ
  - 2.4 การลักลอบขนอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายอันนี้แทน ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม